

ĐƯỢC YÊU VÀ BỊ GHÉT

Kinh thánh: *Giăng 15:9-27*

Câu gốc: *1 Giăng 5:1* Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.

1. Được Chúa yêu: *Giăng 15:9* Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các người thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta.

1 Giăng 4:16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

a. Bí quyết để ở trong tình yêu Chúa: *Giăng 15:10* Nếu các người vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.

(*Giăng 14:23-24*, Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người. ²⁴ Còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta, thì không vâng giữ lời Ta; và lời các người nghe đó, chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến)

• **Hiểu biết tình yêu Chúa để có sự vui mừng trọn vẹn:** *Giăng 15:11* Ta nói cùng các người những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta trong các người, và sự vui mừng các người được trọn vẹn.

b. Hãy yêu nhau như Chúa đã yêu mình: *Giăng 15:12* Điều răn của Ta đây này: Các người hãy yêu nhau, cũng như Ta đã yêu các người.

1 Giăng 4:7 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.

• **Ngài yêu bạn hữu và phó sự sống mình cho họ:** *Giăng 5:13* Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.

c. Bí quyết để trở nên bạn hữu của Chúa: *Giăng 15:14* Ví thử các người làm theo điều Ta dạy, thì các người là bạn hữu Ta.

• **Vì Chúa muốn bày tỏ mọi sự cho bạn hữu Ngài:** *Giăng 15:15* Ta chẳng gọi các người là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng Ta đã gọi các người là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các người biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta.

d. Được Chúa chọn và lập để kết quả: *Giăng 15:16* Ấy chẳng phải các người đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các người, để các người đi và kết quả, hầu cho trái các người thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các người sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các người.

• **Mục đích để yêu thương nhau:** *Giăng 15:17* Ta truyền cho các người

những điều răn đó, đặng các người yêu mến lẫn nhau vậy. (*Giăng 13:35* Nếu các người yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các người là môn đồ Ta.)

2. Bị thế gian ghét:

a. **Vì họ ghét Chúa trước:** *Giăng 15:18* Ví bằng người đời ghét các người, thì hãy biết rằng họ đã ghét Ta trước các người.

- **Vì Chúa lựa chọn chúng ta giữa thế gian:** *Giăng 15:19* Nếu các người thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các người không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các người giữa thế gian, bởi có đó người đời ghét các người. (*1 Giăng 5:19* Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ)

b. **Bị ghét bị bắt bớ là được giống Chúa:** *Giăng 15:20* Hãy nhớ lời Ta đã nói cùng các người: Đây tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các người; bằng họ đã giữ lời Ta, ắt cũng giữ lời các người.

- **Họ ghét vì họ không biết Đấng được Cha sai đến:** *Giăng 15:21* Nhưng vì danh Ta họ sẽ lấy mọi điều đó đả các người, bởi họ không biết Đấng đã sai Ta đến. (*1 Giăng 3:1* Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.)
+ **Họ làm cho mình bị định tội:** *Giăng 15:22* Nếu Ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình.

c. **Ghét Chúa Jêsus là ghét Chúa Cha:** *Giăng 15:23* Kẻ nào ghét Ta cũng ghét Cha Ta nữa. (*Giăng 10:30* Ta với Cha là một)

- **Bị định tội vì thấy công việc Ngài mà không tin:** *Giăng 15:24* Ví thử Ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét Ta cùng Cha Ta.
- **Chúa bị ghét vô cớ:** *Giăng 15:25* Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét Ta vô cớ.

d. **Đức Thánh Linh sẽ đến và làm chứng về Chúa Jêsus:** *Giăng 15:26* Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lễ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. (*Giăng 16:14* Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các người.)

- **Chúng ta làm chứng về Chúa Jêsus:** *Giăng 15:27* Còn các người cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các người đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy.

Cầu nguyện: Lời Chúa giải bày cho chúng ta phân biệt được yêu và bị ghét.